



ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๔

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ในประเภทวิชาการ

เรียน นายอำเภอแม่ลาน้อย และนายอำเภอปางมะผ้า

อ้างถึง ๑.หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๗๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒.หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในประเภทวิชาการ
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในประเภทวิชาการ
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบล
ถ้ำลอด และอำเภอแจ้ห่มองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเรียนว่า บัดนี้การดำเนินการสอบ
คัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว จึงให้อำเภอแจ้ห่มองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑.เปิดเผยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
โดยให้ถือปฏิบัติตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗

๒.เรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และให้มีหนังสือเรียกรายงานตัว
ก่อนวันมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่าง
ที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐๕๓-๖๑๒๘๔๓

นายกฤตธี จันบัวลา ๐๙๔-๖๕๒๒๓๕๐



ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในประเภทวิชาการ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในประเภทวิชาการตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเสนอ ดังนี้

สายงาน สังกัดและลำดับรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน		
สายงาน	ลำดับที่ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก	ชื่อ-สกุล
นักพัฒนาชุมชน	๑	นางสาวยุพาพร กมลดีเลิศ
	๒	นางสาวแสงจันทร์ รัตนวรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน		
สายงาน	ลำดับที่ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก	ชื่อ-สกุล
นักวิชาการพัสดุ	๑	นางสาวอัญชัน ชมชื่นพุกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน		
สายงาน	ลำดับที่ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก	ชื่อ-สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑	นางสาวประไพพิศ กิ่งแก้วเพชร
นักพัฒนาชุมชน	-	-ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-

/ตั้งนั้น...
ทพ.วิฑูรย์

ดังนั้น จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เปิดเผยแพร่ภาค ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗ โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และให้มีหนังสือเรียกรายงานตัวก่อนวันมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง สามารถยื่นคำร้องต่อประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้ ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใด ไม่ว่าจะขั้นตอนใด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศิริวัฒน์